

เชิญเที่ยว งานเทศกาลทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2 558



” สุขล้นหาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”

จังหวัดระยองโดยเทศบาลตำบลบ้านเพร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2558” ณ บริเวณท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ้านเพ ภายใต้แนวคิด ” สุขล้นหาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล เน้นการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนรับประทานอาหารที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบการที่บริการอาหารที่สด สะอาด อร่อย ถูกอนามัยและราคาถูก รวมทั้งสนับสนุนกลุ่มอาชีพท้องถิ่นในตำบลบ้านเพ ให้มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ฯลฯ

เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน โดยในภาคกลางวันจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมอนุรักษ์ชายหาดและทะเล กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น รวมถึง กิจกรรมทางด้านกีฬา ไตรกีฬา วายน้ำข้ามเกาะ และบิกินีรัน ส่วนในภาคกลางคืนจะเป็นกิจกรรมด้านบันเทิง กิจกรรมด้านวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น และเทศกาลอาหารทะเล

ด้านกิจกรรมการแสดงและการประกวดอื่นๆ ก็ยังคงมีเหมือนเช่นทุกปี โดยกิจกรรมภาคกลางวันก็จะมีไครกีฬา แข่งขันวายน้ำข้ามเกาะ และ บิกินีรัน ปลูกปะการังปล่อยสัตว์ทะเล ส่วนการแสดงและกิจกรรมภาคกลางคืนก็ยังคงมีเช่นทุกปี คือการประกวดธิดาชาวเล การประกวดพระอภัยมณี การประกวดแฟนซีลวดโลกร้อน ประกวดผีเสื้อสมุทร และการแสดงสดของศิลปินมากมาย อาทิ ศิลปินวงนูโว เสกโลโซ ไมค์ ภิรมย์พร พีสะเด็ด และ หินเหล็กไฟ ขณะนี้ทางคณะกรรมการจัดงานเปิดรับสมัครท่านที่สนใจร่วมสมัครชิงรางวัลประเภทต่างๆ แล้ว ท่านใดสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครแข่งขันประเภทต่างๆ ได้ที่เว็บ<http://www.banphesamedfestival.com> หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านเพ โทร. 0-3865-3431 0-3865-5420-1 ต่อ 0

ติดตามข่าวสารทุกความเคลื่อนไหว เข้าไปกดไลค์ เล่นเกมส์ รับของรางวัล ตู๊กตาสุขใจ จาก ททท จังหวัดระยอง ได้ที่ แฟนเพจ Facebook ตามลิงค์นี้ได้เลย

<https://www.facebook.com/งานเทศกาลเที่ยวทะเล-หาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด>